

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2546 หน้า 7



ไทยชาติแรก...ยุโรปลดตรวจเข้มกุ้งไก่

ด้วยที่ว่า สหภาพยุโรป ประกาศควบคุมการนำเข้าสินค้าไก่และกุ้งจากประเทศไทย โดยทำการตรวจสอบทุกระวางสินค้า ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีที่แล้ว เนื่องจากว่าเขาได้ตรวจพบ ในโตรฟูแรนส์ และ กลอแรมฟีนโคลด ตกค้าง

ฉะนั้นทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เร่งดำเนินการจัดทำแผนงาน หรือ Action Plan เพื่อ ควบคุมการนำเข้าและจำหน่ายสาร ทั้ง 2 ชนิด เพื่อใช้ในอาหารสัตว์

ควบคู่ไปกับการขึ้นทะเบียนฟาร์มและตรวจสอบสินค้ากุ้งไก่ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปอย่างเข้มงวด!!

ส่งผลให้การตรวจพบสารตกค้างกุ้งไก่ไทยลดลงจาก 4.69% ในเดือน กรกฎาคม 2545 เหลือเพียง 0.39 ในเดือนมีนาคม 2546...นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2546 เป็นต้นมา ไม่มีการตรวจสอบพบสารปฏิชีวนะในสินค้าไก่และกุ้งจากไทยที่ส่งเข้าสหภาพยุโรปเลย

เรื่องนี้ คุณสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่า ทางคณะกรรมการทางด้านความปลอดภัยอาหารและสุขภาพสัตว์ของประชาคมยุโรป (The Standing Committee On Food and Animal Health : SCFAH) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกมาตรการตรวจสอบ จากเดิม 20% ให้เป็น 100% สินค้าไก่จากประเทศไทย...

และก็เตรียมนำมติที่ว่านี้ เสนอ นายเดวิด เบอน (MR.DAVID BYRNE) กรรมการการค้าด้านสุขภาพอนามัยและคุ้มครองผู้บริโภคเทียบเท่า รัฐมนตรี กำกับดูแลนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของประชาคมยุโรป ให้ได้ลงนามในความเห็นชอบ

ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามมติดังกล่าวและประกาศอย่างเป็นทางการ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่จะถึงนี้...

...งานนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สหภาพยุโรป ที่ถูกปลดรายชื่อการตรวจเข้มสินค้ากุ้งและไก่!!!

ก็เป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งและไก่ไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯได้กล่าวเสริมอีกว่า ก็อย่าชะล่าใจ ขอให้ผู้ประกอบการในแต่ละขั้นตอนจงรักษาคุณภาพนี้ไว้

อย่างไรก็ดีแล้วแต่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มกอช.) จะร่วมกับ DG SANGCO ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องมาตรฐานและสุขอนามัยสินค้าเกษตรอาหาร สหภาพยุโรป จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Frauability) โดยเชื่อมโยงข้อมูลรับรองการตรวจสอบสินค้า

และตอนนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯยังได้เตรียมห้องปฏิบัติการ...เพื่อให้การบริการภาคเอกชนที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

...ตอนนี้ สินค้าเกษตรบ้านเราเดินเครื่องเต็มแล้ว...และก็จะฉลุยด้วย!!!

ดอกสะแบง